

Giải cứu hộ chăn nuôi lợn

Kích cầu tiêu dùng, tăng cường liên kết với các tổ chức, cá nhân tiêu thụ sản phẩm là những giải pháp mà huyện Vũ Thư đang nỗ lực triển khai để tiêu thụ trên 9.000 con lợn thịt tồn dư, trọng lượng từ 100kg trở lên/con nhằm giải cứu người chăn nuôi.



Người chăn nuôi vẫn tồn đọng nhiều lợn thịt có trọng lượng lớn chưa tiêu thụ được.

Với đàn lợn khoảng 20.000 con, Bách Thuận được coi là "vựa" lợn của huyện Vũ Thư. Những ngày này, không khí ở các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn xã đều âm ỉ do giá lợn giảm sâu, khó tiêu thụ. Ông Nguyễn Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Bách Thuận cho biết: Từ thời điểm lợn giảm giá sâu, xã vận động hộ chăn nuôi linh hoạt tìm cách tiêu thụ thịt lợn tại chỗ như mời gọi chế biến

thực phẩm đến tiêu thụ lợn; hộ chăn nuôi tự giết mổ lợn để bán tại các chợ trong và ngoài tỉnh; tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường hỗ trợ người chăn nuôi bằng cách mua, sử dụng thịt lợn hoặc chung nhau dụng cụ làm thực phẩm. Tuy vậy, việc tiêu thụ lợn theo các hình thức nhỏ lẻ này không dễ dàng vì giá lợn rẻ, nhân dân đua nhau giết mổ, nguồn cung nhiều nhưng nhu cầu người dân thì không lớn, nhất là điều kiện

thời tiết nắng nóng khiến thịt lợn càng khó tiêu thụ. Vì vậy, trong vài tháng trở lại đây, xã mới chỉ tiêu thụ được khoảng 1.000 con, tương đương khoảng 20% đàn lợn thịt. Hiện tại, Bách Thuận vẫn còn gần 5.000 con lợn thịt từ 100 - 150kg; 400 con lợn thịt từ 150 - 220kg, trong đó đàn lợn thịt có biểu hiện nặng trên 150kg vẫn rất nhiều. Ông Mai cho biết, việc tiêu thụ lợn theo các hình thức nhỏ lẻ này không dễ dàng vì giá lợn rẻ, nhân dân đua nhau giết mổ, nguồn cung nhiều nhưng nhu cầu người dân thì không lớn, nhất là điều kiện

đồng, ông Nguyễn Văn Luân, thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận cho biết: Trang trại của ông hiện nay có trên 2.000 con lợn các loại, trong đó có 300 con lợn thịt từ 100kg trở lên. Để tiêu thụ bớt đàn lợn, phần nào vớt vát chút vốn liếng đầu tư, gia đình ông Luân linh hoạt mở cửa hàng bán sản phẩm thịt lợn tại thành phố Thái Bình. Tuy giá bán đạt 50.000 - 60.000 đồng/kg thịt, cao hơn 10.000 - 20.000 đồng/kg so với các chợ ở quê nhưng trừ chi phí đầu tư thuê nhân công, địa điểm, người giết mổ, vận chuyển thì gia đình ông vẫn lãi 1 - 2 triệu đồng/con lợn. Hơn nữa, lượng tiêu thụ trung bình chỉ đạt 1 con/ngày, với tốc độ tiêu thụ như vậy phải gần 1 năm nữa ông mới tiêu thụ xong đàn lợn. Vì vậy, ngoài tiêu thụ nhỏ lẻ, gia đình ông đang nỗ lực kết nối với một đơn vị chuyên đội tại Quận khu 3 để tiêu thụ đàn lợn với mong muốn bán sớm ngày nào sẽ bớt thiệt hại ngày đó.

"Đàn lợn hơn 50 con còn trong chuồng ngày nào là vợ chồng tôi không ăn, không ngủ được ngày đó vì căng cho ăn càng lớn nặng tiến thức ăn. Các chợ quanh địa bàn thì người ta rất kín thịt lợn rồi, chẳng thể tiêu thụ nổi nữa. Từ hơn 1 tuần nay, gia đình tôi thuê người giết mổ lợn của nhà rồi chở sang tận chợ đêm ở Nam Định để bán. Đó là chợ chuyên bán rau, nhưng giờ đành phải bán cả thịt, giá được khoảng 40.000 - 50.000 đồng/kg. Được một vài ngày đầu, người ta mua nhiều, may mắn nay nắng nóng cũng chỉ bán được 1 con/ngày thôi. Thời tiết cứ kiên trì, cố gắng bán, vớt vát chút nào hay chút ấy", ông Nguyễn Văn Học, thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận chia sẻ. Không riêng Bách Thuận,

những ngày này, người chăn nuôi các địa phương trên địa bàn huyện Vũ Thư đều nỗ lực tìm kiếm đầu ra cho đàn lợn thịt. Qua khảo sát, hiện toàn huyện còn hơn 9.000 con lợn thịt, sản lượng ước tính 1.300 tấn thịt lợn cần tiêu thụ, trong đó tập trung nhiều ở các địa phương như Bách Thuận, Hồng Lý, Việt Hùng, Vũ Đoài... Ông Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư cho biết: Trước thực tế giá lợn xuống thấp kích thích sản phẩm cuối tháng 4 là 18.000 đồng/kg lợn hơi giá thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi, huyện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động người chăn nuôi giữ vững tâm lý và duy trì ổn định đàn lợn. Để giải quyết khâu tiêu thụ thịt lợn, huyện tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, cá nhân tiêu thụ thịt lợn; vận động các hộ kinh doanh sản phẩm thịt lợn thực hiện giảm giá bán, kích cầu tiêu dùng sản phẩm thịt lợn để hỗ trợ tiêu thụ lợn cho người chăn nuôi. Các địa phương kêu gọi cộng đồng dân cư hỗ trợ người chăn nuôi tiêu thụ thịt lợn bằng cách mua lợn về dùng. Tuy chỉ là giải pháp tình thế nhưng cũng góp phần tiêu thụ thêm hàng trăm tấn thịt lợn trên địa bàn huyện thời gian qua. Qua khảo sát, từ ngày 6 - 7/5, giá lợn trên thị trường bắt đầu nhích nhẹ, đến ngày 9/5 đạt 27.000 đồng/kg thịt lợn hơi, do đó, nhiều hộ chăn nuôi lại có tâm lý "êm" lợn lại chờ giá lên. Huyện cũng chỉ đạo các địa phương định hướng cho hộ chăn nuôi, cần tính toán kỹ phương án xuất lợn khi giá nhích lên hay "êm" lợn chờ giá, tránh thiệt hại tiếp tục xảy ra.

Bà Lưu Thị Chi, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh



Để giải quyết khó khăn đầu ra sản phẩm thịt lợn cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nói chung và hộ chăn nuôi huyện Vũ Thư nói riêng, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng mở cửa hàng, hỗ trợ nhân lực, giới thiệu sản phẩm để tiêu thụ thịt lợn. Liên minh HTX tỉnh cũng phối hợp, vận động các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thực hiện các chính sách ưu đãi về tài chính nhằm hỗ trợ người chăn nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn về tiêu thụ sản phẩm.

Bà Phạm Thị Thành, chủ đại lý thức ăn chăn nuôi thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư



Hiểu những khó khăn mà người chăn nuôi lợn đang phải gánh chịu, riêng đại lý của gia đình tôi thực hiện giảm giá 7.000 - 10.000 đồng/bao cám, đẩy lùi thời gian thanh toán chi phí mua thức ăn để động viên bà con vượt qua khó khăn, duy trì ổn định đàn lợn. Ngoài ra, tôi đã và đang trực tiếp đi tìm gặp, liên hệ, mời gọi một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh để tìm nguồn bao tiêu lợn hơi. Dự kiến, sẽ bao tiêu được khoảng 500 con lợn, phần nào hỗ trợ người chăn nuôi trên địa bàn huyện giải quyết khó khăn về đầu ra.

Anh Nguyễn Xuân Thủy, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư



Trang trại của tôi hiện có gần 600 con lợn thịt, trong đó gần 300 con đạt trọng lượng trên 100kg, thua lỗ tính ra ngót 1 tỷ đồng. Thời điểm này, giá lợn trên thị trường tăng nhẹ nhưng việc tiêu thụ thịt lợn vẫn rất khó khăn. Nếu tiêu thụ thịt lợn nhỏ lẻ thì không thể xuýt, vì vậy tôi mong các ngành, các cấp vào cuộc làm công tác liên kết người chăn nuôi với đơn vị, doanh nghiệp để hỗ trợ chúng tôi tiêu thụ thịt lợn quy mô lớn hơn, giá ổn định hơn.

Bà Lê Thị Lan, thôn Nhân Bình, xã Vũ Văn, huyện Vũ Thư



Thông thường, gia đình tôi chỉ sử dụng một phần nhỏ thịt lợn, kết hợp sử dụng thực phẩm khác trong bữa ăn, nhưng với mong muốn góp sức mình để tiêu thụ thịt lợn, hỗ trợ người chăn nuôi nên giai đoạn này, gia đình tôi sử dụng thịt lợn thường xuyên hơn. Nhóm gia đình trong khu dân cư chúng tôi còn rủ nhau mua lợn về tự giết mổ, vừa rẻ, vừa giúp hộ chăn nuôi địa phương tiêu thụ lợn.

QUYNH LƯU

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

Thị trấn An Bài Chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, những ngày qua, lực lượng chức năng thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) đã đồng loạt ra quân, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Sau hơn 2 tháng triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, 275 hộ với 563 lối vi phạm đã được người dân tự giác tháo dỡ, trả lại hành lang ATGT.

Thị trấn An Bài là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, có tuyến quốc lộ 10 chạy qua với tổng chiều dài 2,8km. Trên địa bàn thị trấn có nhiều trường học, bệnh viện, khu công nghiệp Cầu Ngần... Mỗi ngày có hàng nghìn lượt người và phương tiện lưu thông qua đây nên tình hình giao thông trên địa bàn hết sức phức tạp. Những năm gần đây, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống giao thông ngày càng được hoàn thiện. Tuy nhiên, do nhận thức của một bộ phận người dân chưa cao đã

khiến các vụ vi phạm hành lang ATGT gia tăng. Hành vi vi phạm chủ yếu là lấn chiếm xây dựng hàng rào, lều quán; hạp chợ tại những nơi đông dân cư gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến đường...

Ông Nguyễn Văn Nam ở khu vực ngã tư Môi, thị trấn An Bài cho biết: Thời gian qua, tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn thị trấn diễn ra khá phức tạp. Thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, đến nay, 100% các hộ vi phạm trên địa bàn thị trấn đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hành lang ATGT đường bộ. Trong quá trình thực hiện, thị trấn đã phân công rõ trách nhiệm từng thành viên ban chỉ đạo. Đối với các trường hợp vi phạm và tái lấn chiếm, thị trấn yêu cầu các tổ dân phố kiên quyết xử lý, đồng thời quy trách nhiệm tới từng cán bộ, tập thể không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh. Để tránh tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT trên các tuyến đường, UBND thị trấn chỉ đạo các đoàn thể thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ dân phố thực hiện tốt công tác quản lý hành lang ATGT. Bên cạnh đó, hàng tuần, đoàn kiểm tra liên ngành của thị trấn sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ dân phố, qua đó đôn đốc, nhắc nhở những nơi thực hiện chưa nghiêm; đồng thời, lưu ý trách nhiệm của thành viên ban chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thời gian tới, UBND thị trấn An Bài sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm các vi phạm cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và chính quyền cơ sở, đặc biệt là ý thức tự giác của người dân.



Các công trình vi phạm như mái che, mái vẩy đã được người dân tháo dỡ nhưng vỉa hè vẫn chưa có lối đi cho người đi bộ.

PHẠM HÙNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒ GIA BẢO Bảo đảm chất lượng nước sạch

Ngày 28/3/2017, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã lấy mẫu nước máy của Công ty TNHH Thương mại Đồ Gia Bảo (Đông Hưng) để xét nghiệm chất lượng nước theo QCVN:01/2009/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống của Bộ Y tế. Theo kết quả xét nghiệm, có 14/14 chỉ tiêu hóa lý và 2 chỉ tiêu vi sinh đều đạt tiêu chuẩn cho phép.



Khu xử lý nước sạch của Công ty TNHH Thương mại Đồ Gia Bảo.

Đông Hưng có đơn xin cấp nước máy của Công ty. Liên quan đến vấn đề chậm triển khai dự án nước sạch tại xã Đông Quang của Công ty TNHH Thương mại Đồ Gia Bảo, Báo Thái Bình số ra ngày 25/4/2016 có bài "Xã Đông Quang: Dân "khát" nước sạch - lãnh đạo không vội?" phản ánh về tình trạng người dân địa phương hàng ngày vẫn phải dùng nước giếng khoan, nước sông không bảo đảm vệ sinh để sinh hoạt, trong khi chính quyền địa phương lại không chấp thuận cho Công ty vào triển khai hoàn thành dự án để cung cấp nước sạch cho người dân. Nguyễn nhân được lãnh đạo xã đưa ra là do nhân dân chưa đồng thuận. Các hộ muốn sử dụng nước sạch của một công ty ở thành phố Thái Bình. Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân thôn Tô Hiệu: Ngày 13/3/2017, Công ty TNHH Thương mại Đồ Gia Bảo có cử công nhân xuống lắp đặt đường ống thì chính quyền thôn Tô Hiệu không cho lắp đặt, thu ống, thu cước, xeng.

Câu hỏi đặt ra ở đây là khi người dân đã đồng thuận lắp đặt đường ống dẫn nước của Công ty TNHH Thương mại Đồ Gia Bảo tại sao chính quyền xã Đông Quang lại ngăn cản? Câu trả lời xin dành cho các cấp chính quyền ở huyện Đông Hưng và các ngành chức năng.

Ông Bùi Văn Tính, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh



Không chỉ riêng Công ty TNHH Thương mại Đồ Gia Bảo mà tất cả các doanh nghiệp có công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh đều chịu sự quản lý hết sức chặt chẽ của tiểu ban quản lý chất lượng nước sạch của tỉnh. Tiểu ban thực hiện việc kiểm tra định kỳ chất lượng nước theo quy chuẩn quốc gia của Bộ Y tế tại các công trình cấp nước sạch tập trung. Tần suất kiểm tra ít nhất 1 lần/năm xét nghiệm chất lượng nước thành phẩm đối với các chỉ tiêu thuộc các mức độ A, B; ít nhất 1 lần/2 năm xét nghiệm chất lượng nước thành phẩm đối với các chỉ tiêu thuộc các mức độ C. Ngoài ra còn kiểm tra đột xuất khi có nghi ngờ về chất lượng nước thành phẩm, khi có phản ánh của công nhân, tổ chức, cá nhân về chất lượng nước...

Ông Vũ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xuân



Đông Xuân là một trong những xã đầu tiên dùng nước máy của Công ty TNHH Thương mại Đồ Gia Bảo. Toàn xã hiện có khoảng 1.200 hộ, trong đó trên 90% số hộ đã sử dụng nước máy. Hàng ngày người dân trong xã vẫn sử dụng nước máy để sinh hoạt và ăn uống. Từ trước tới nay địa phương chưa nhận được một ý kiến nào của người dân phản ánh về chất lượng nước máy của Công ty không bảo đảm. Vì vậy, có thể khẳng định nước máy do Công ty TNHH Thương mại Đồ Gia Bảo cung cấp vẫn đang bảo đảm chất lượng.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, thôn Tô Hiệu, xã Đông Quang



Chúng tôi được biết Công ty TNHH Thương mại Đồ Gia Bảo được phép cung cấp nước sạch cho xã Đông Quang, trong đó có thôn Tô Hiệu. Vì vậy chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện cho Công ty vào triển khai hệ thống ống dẫn nước để cung cấp cho người dân chủ thôn Tô Hiệu gần với khu công nghiệp nên nguồn nước sinh hoạt bằng nước giếng khoan hiện đã bị ô nhiễm, không bảo đảm vệ sinh.

TRẦN TUẤN